

## กรมทรัพย์สินทางปัญญาปลื้ม ! ผลการตอบรับสินค้าชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว ภายในงาน IP X Local Market สร้างยอดทะลุเป้า

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เผยความสำเร็จเกินคาดของงาน IP X Local Market ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน “IP FAIR 2024” THE X POWER เงินสะพัดร่วม 10 กว่าล้านบาท สร้างมูลค่าสร้างรายได้ให้กับชุมชน

นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า สำหรับในงาน IP X Local Market ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน “IP FAIR 2024” THE X POWER : สุดยอดความคิด นำเศรษฐกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2567 ณ ศูนย์การค้าสยามมิตราทาวน์ ชั้น G ได้รับผลตอบรับเกินคาดเกิดยอดขายสินค้าและเจรจาธุรกิจ สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการกว่า 10 ล้านบาท

สำหรับงานนี้ กรมฯ ได้คัดเลือกผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาโครงการพัฒนาต่อยอดสินค้าชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 25 รายจาก 5 จังหวัด มาจัดแสดงและจำหน่าย ตลอด 3 วันมีผู้เข้าชมกว่า 2,000 ราย ยอดเจรจาธุรกิจกับห้างสรรพสินค้า และแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น เซ็นทรัล เดอะมอลล์ SHOP MANIA สร้างยอดจำหน่ายภายในงานกว่า 10 ล้านบาท โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าหัตถกรรม ประเภทงานจักสาน และงานผ้า รวมไปถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งกิจกรรมการเจรจาธุรกิจก็ถือเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยรับทราบเงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการวางจำหน่ายสินค้าให้ห้างสรรพสินค้า และนำข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ในการพัฒนาธุรกิจให้สามารถเติบโตต่อไป

นายกิตติวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา กรมฯ ได้ส่งเสริมสินค้าชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้เพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับชุมชน ผ่านโครงการอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ 8 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครนายก ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ราชบุรี นครสวรรค์ และสมุทรสงคราม โดยมีสินค้าท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาไปแล้วทั้งสิ้น 83 สินค้า และได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการจดทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์

ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญามีแผนเดินหน้านำยกระดับสินค้าชุมชนด้วยทรัพย์สินทางปัญญาให้ครอบคลุมจังหวัดท่องเที่ยวหลักและรองทั่วประเทศ โดยหวังให้ผู้ประกอบการมีทรัพย์สินทางปัญญา และนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้สร้างรายได้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

24 สิงหาคม 2567